

โครงการอบรมให้ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการมีวินัย และการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่กระทำความผิดวินัย ประจำปี ๒๕๖๗
โรงพยาบาลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

หลักการและเหตุผล

โรงพยาบาลโพนทราย ดำเนินนโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีจิตสำนึกและตระหนักถึงการปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย เสริมสร้างจริยธรรมตรงตามอัตตราลักษณ์ของโรงพยาบาลโพนทราย คือ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจ เพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดวินัยการทุจริต ตลอดจนป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการดำเนินกิจการต่างๆ โรงพยาบาลโพนทราย จึงได้จัดการประชุมเสริมสร้างความรู้ในเรื่องระเบียบวินัยแก่เจ้าหน้าที่ ทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน โดยหวังว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจ จะมีความตระหนักถึงสิ่งที่พึงกระทำและสิ่งที่พึงละเว้นได้ การดำเนินงานขององค์กรย่อมมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตหรือการรั่วไหลของทรัพยากรสามารถพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้า เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงด้านทุจริต” โดยใช้โมเดล STRONG คือ “สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง”

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพนทราย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย และโทษทางวินัยป้องกันไม่ให้เกิดการทำผิดวินัยขึ้นตระหนักถึงการป้องกันการทุจริตและการกระทำที่มีลักษณะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

๒. เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุขและต่อต้านการทุจริต ด้วยการขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับส่วนรวม เสริมสร้างควมมีจริยธรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงด้านทุจริต”

กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพนทราย จำนวน ๑๒๔ คน

ระยะเวลาดำเนินการ: ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

สถานที่ ห้องประชุม โรงพยาบาลโพนทราย

วิทยากร นายแพทย์ธนพล วิมลวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย

งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

บุคลากรโรงพยาบาลโพนทราย เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริต มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและโทษทางวินัยมากขึ้น ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ลดจำนวนเจ้าหน้าที่ทำผิดวินัย ตระหนักถึงความมีจริยธรรม ทำให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ



(นายประภาส คลังบุญวาสน์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติโครงการ



(นายธนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย